

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 02 trang)

Bài thi môn: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề.

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản:

Việc đi học ở một trường phổ thông nổi tiếng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Quả thật, nhìn bạn bè cùng lớp diện những bộ cánh sành điệu và đi trên những chiếc xe đắt tiền mà tôi thấy tủi thân. Tôi biết mình không bao giờ theo kịp bạn bè nên luôn cảm thấy xấu hổ, tự ti. Tôi cứ phải mặc đi mặc lại những bộ quần áo cũ rích.

Hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn và tôi biết bố mẹ đã rất vất vả để nuôi nấng chị em tôi. Thế nhưng, việc bị lạc hậu so với bạn bè lại khiến tôi hết sức khổ sở.

Một hôm, trên đường đi học về, tôi đi ngang qua một cửa hàng thời trang và nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp được trưng bày trong tủ kính. Tôi đứng ngẩn ra và tự nhủ phải có được nó bằng mọi cách. Tối hôm đó, tôi nằng nặc xin mẹ mua chiếc váy đó cho mình. Mẹ khẽ cau mày rồi hỏi lại:

- Con thật sự cần nó à?

- Vâng! - Tôi trả lời chắc chắn. - Con rất cần nó mẹ ạ!

Không hỏi gì thêm, mẹ dắt tôi đến cửa hiệu mà hôm trước tôi đã nhìn thấy. Mẹ quyết định sẽ ngồi ngoài chờ và bảo tôi cứ thoải mái chọn lựa. Có quá nhiều thứ khiến tôi choáng ngợp. Thế rồi, khi đã chọn được bộ váy ưng ý, tôi tung tăng theo mẹ về nhà mà chẳng cần biết mẹ đã trả bao nhiêu cho nó.

Thời gian trôi qua... Một hôm, tôi vào dọn phòng cho bố mẹ. Khi tôi đang mãi lau chùi sàn gỗ thì bất ngờ, cánh cửa tủ quần áo của bố mẹ mở ra. Tôi tò mò nhìn vào và những gì trông thấy khiến tôi bật khóc. Ngăn tủ của mẹ chỉ có vồn vện mấy chiếc áo và một vài cái váy đã ngả màu. Tôi bước đến mở cánh tủ còn lại và nhìn vào ngăn quần áo của ba. Trong đó cũng chỉ có vài chiếc áo sơ-mi mà ông đã mặc hết năm này sang năm khác. Đã rất lâu rồi, bố mẹ tôi chẳng sắm sửa gì cho riêng mình.

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Trước mắt tôi như hiện ra tất cả những khó nhọc mà bố mẹ đã trải qua. Đến bây giờ, tôi mới hiểu hết sự hy sinh to lớn của bố mẹ. Tôi nhìn mình trong gương, hối hận với những suy nghĩ nông cạn của mình. Quần áo không làm nên con người cũng như sự ganh đua không làm nên cuộc sống. Chỉ có sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện mới làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

(Trích Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, Nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015, tr.58-60)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định hai phép liên kết câu trong đoạn trích sau: *Hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn và tôi biết bố mẹ đã rất vất vả để nuôi nấng chị em tôi. Thế nhưng, việc bị lạc hậu so với bạn bè lại khiến tôi hết sức khổ sở.*

Câu 2. Em hiểu như thế nào về ý kiến: *Quần áo không làm nên con người cũng như sự gan dạ không làm nên cuộc sống?*

Câu 3. Từ thái độ, hành động và suy nghĩ của nhân vật “tôi” trong văn bản trên, em hãy rút ra ít nhất hai bài học cho bản thân.

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về *sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái*.

Câu 2 (5,0 điểm)

Trong bài thơ *Đồng Chí*, nhà thơ Chính Hữu viết:

*Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau,
Súng bên súng, đầu sát bên đầu,
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.
Đồng chí!*

Cảm nhận của em về đoạn thơ trên.

(SGK Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục, 2011, tr.128)

-----HẾT-----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ ký của CBCT số 1 : Chữ ký của CBCT số 2: